





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

10 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus, thecoverage)</p> <p>- ญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง ผอ.สำนักรับรองร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม ให้ความมั่นใจผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ร้านยาที่เข้าร่วม คค. “ร้านยาบริการดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย” (Common Illnesses) ซึ่งสภาเภสัชกรรม ได้ร่วมกับ สปสช. ขยายสิทธิประโยชน์จาก 16 กลุ่มอาการ เป็น 32 กลุ่มอาการ เป็นร้านที่ผ่านการรับรองจากสำนักรับรองร้านยาคุณภาพของสภาเภสัชกรรม มีเภสัชกรประจำร้านยาตลอดเวลาทำการ ซึ่งผ่านการอบรมการให้บริการประชาชนตามสิทธิประโยชน์ 32 กลุ่มอาการ และได้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพตนเอง ด้าน “ร้านยา นานายา” แนะนำขั้นตอนรับบริการ สังเกตสติ๊กเกอร์ “30 บาทรักษาทุกที่” ติดหน้าร้าน ยืนยันบัตรประชาชนและแจ้งอาการเจ็บป่วยกับเภสัชกร เพื่อรับการประเมินอาการ ขณะที่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง เจ็บป่วยเล็กน้อยเข้ารับบริการร้านยามากกว่า 2 ปีแล้ว สะดวก ประหยัด ไม่ต้องไปหาหมอที่ รพ. และดีใจ สปสช.ขยายสิทธิประโยชน์บริการเพิ่มเติม</p>	
<p>นโยบายยาเสพติด</p> <p>1. พ.ร.บ.กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., คมชัดลึก, ไทยโพสต์, thaipbs, sondhitalk, news1live, ch3, ch7, pptv)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มท. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำนโยบายกัญชาว่าให้รอดูในการแถลงนโยบายของนายกฯ แพทองธาร ขอให้พิจารณาเรื่องการตรากฎหมายเป็น พ.ร.บ.ควบคุมการใช้กัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ก่อนนายกฯ เศรษฐา พันตำแหน่ง ได้หารือร่วมกับ สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จะมีการออกกฎหมายควบคุมกัญชา เพื่อให้ชัดเจนว่าการใช้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและเน้นเรื่องการแพทย์เพื่อสุขภาพ</p> <p>2. ร้องตรวจสอบฟาร์มกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เรื่องเล่าเช้านี้, headtopics, ch3plus)</p> <p>- คุณอ้อม ย่านพระโขนง ร้องเรียนกับทีมข่าวว่า เพื่อนบ้านปล่อยให้ผู้เช่าเข้ามาปลูกฟาร์มกัญชา ได้รับผลกระทบจากกลิ่นกัญชา คัดจมูก หายใจลำบาก บ้านมีความชื้นเพิ่มขึ้น เสียงดัง ต้องเก็บตัวในบ้านเปิดเครื่องฟอกอากาศ เคยร้องเรียนแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญไปที่สำนักงานเขตพระโขนง สั่งให้แก้ไขตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข แต่ไม่ดีขึ้นและยังไม่สามารถดำเนินคดีได้ ทีมข่าวสอบถามไปยัง อย. ชี้แจงว่าการปลูกกัญชาขณะนี้ไม่ได้มีกฎหมายกำกับ แม้จะมีการปลดกัญชาออกจากยาเสพติด เมื่อปลูกแล้ว ต้องไปตรวจได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขหรือไม่ โดยกรมอนามัยเป็นผู้รักษา พ.ร.บ.นี้ ถ้าสุด อย.ได้ประสานกรมอนามัย รับทราบแล้ว จะลงไปตรวจสอบในพื้นที่อีกครั้ง</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สถานการณ์อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, สวพ.91, แนวหน้า, ผจก., thegendathai, INN, hfocus, headtopics)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยรายงานสรุปสถานการณ์ วาตภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม (วันที่ 8 ก.ย. 67) ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก นครสวรรค์ พิษณุโลก และพิจิตร พบผู้บาดเจ็บ 53 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 29 ราย ส่วนสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 36 แห่ง สนับสนุนยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 รายการ จำนวน 1,300 ชุด และประเมินสุขภาพจิต 16,546 คน พบเครียดสูง 439 คน เสี่ยงซึมเศร้า 21 คน เสี่ยงฆ่าตัวตาย 7 คน โดยตนได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือเยียวยา ปชช. พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มอบหมายกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ประเมินกลุ่มเสี่ยงเน้นดูแลจิตใจ พื้นฟูจิตใจ เพิ่มทักษะความเข้มแข็งทางใจ ตั้งแต่ช่วงสถานการณ์ตั้งเครียด และติดตามผลในระยะพื้นฟูหลังเกิดเหตุ 3 เดือน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต เยียวยาจิตใจกลุ่มที่สูญเสียคนใกล้ชิด ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศล่าสุด ระบุ ขณะนี้พายุ ยางิ ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำและสลายตัวไปแล้ว ต้องกลับมาเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วง 10-18 ก.ย. 67 ซึ่งแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง รวม กทม.และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอันดามัน</p>	
<p>รมช.สธ. เข้ารับตำแหน่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, Hfocus, thestandard)</p> <p>- นายเดโชติคม ขาวทอง รมช.สธ. ถิ่นอุทิศ วันที่ 9 เดือน 9 เข้าสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข และลงนามในหนังสือรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี</p>	
<p>หน่วยงานสาธารณสุข รับโล่พระราชทานฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, ThaiGov, Thailandplus, Thaitodaynews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เปิดประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2567 ก้าวสู่การพัฒนาาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และนวัตกรรมบริการทางการแพทย์ “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่หน่วยงานปฐมภูมิและผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่นระดับประเทศ</p>	
<p>ร้อง รพ.เอกชน ฉีดยาหวัดตาบอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, ch7, ch3plus, mcot, bugaboo, postjung, workpointnews, amarintv, nationtv)</p> <p>- ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พาผู้เสียหาย 2 ราย เข้าร้องเรียน รพ.ว.สธ. กรณีได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาลใน รพ.เอกชน 2 แห่ง จนทำให้สูญเสียการมองเห็น มีผลพวงผัดขึ้นตามผิวดวงตา โดยมี นายกองตรี ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วย รมต.สธ.รับเรื่อง ระบุ รพ.ว.สธ. กำชับว่าต้องดูแลผู้เสียหายทั้ง 2 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สั่งการให้ รพ.พระนั่งเกล้า รับตัวผู้เสียหายทั้ง 2 ราย ไปตรวจความเสียหายของดวงตา และจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวดวงตาเข้ามาดูแล และมอบหมาย ทพ. อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. พร้อม จนท.กองกฎหมาย เข้าตรวจสอบ รพ.เอกชน ทั้ง 2 แห่ง พร้อมให้ อย. ตรวจสอบมาตรฐานการรักษาที่ผิด</p>	
<p>ภาวะสมองเสื่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำการทำอาหารช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะสมองเสื่อมได้ เพราะเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน ต้องอาศัยการทำงานของสมองหลายส่วน เช่น สมองส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผน การรู้คิด และจดจำ ตั้งแต่ข้อมูลวิธีการเตรียม ส่วนประกอบ รวมถึงการประกอบอาหารอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อฝึกกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้มีการรู้คิด กระตุ้นประสาทสัมผัสหลายระบบ</p>	
<p>มาตรการการควบคุมชุดตรวจโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, thailandplus, thaitodaynews, thaitabloid)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย อย.ปรับมาตรการการควบคุมชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย การติดเชื้อโควิด 19 โดยให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าชุดตรวจโควิด 19 สามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียด พร้อมแนบข้อมูลเอกสาร และหลักฐาน โดยไม่ต้องยื่นคำขอประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์อีกต่อไป ซึ่งยังคงสอดคล้องกับการควบคุมเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงในปัจจุบันและสากล ทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและประชาชนยังคงได้รับการด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., antifakenewscenter)</p> <p>- ออย. เผยกินผลิตภัณฑ์วิตามินซี รักษาไข้หวัดได้ เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากวิตามินซีมีข้อบ่งใช้ในการป้องกันและรักษาอาการขาดวิตามินซี เช่น เลือดออกตามไรฟัน ไม่มีข้อบ่งใช้เพื่อรักษาอาการหวัดแต่อย่างใด โดยวิตามินซีเป็นสารอาหารที่พบมากในผักและผลไม้ ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง ช่วยสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและเนื้อเยื่อเอ็นข้อต่อกระดูก มีส่วนช่วยในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระ</p>	
<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ นพ.สสจ.มหาสารคาม คณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับพญ.ดุขฎิ จิ่งศิริกุลวิทย์ ผอ.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต และคณะผู้ติดตามประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสนับสนุนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด ในพื้นที่จ.มหาสารคาม</p>	
<p>ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เพจเฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics ระบุว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (CDC) ยืนยันพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H5N1 รายแรกที่แพร่ระหว่างคนสู่คนในรัฐมิสซูรี ผู้ป่วยรายนี้เป็นรายที่ 14 ในสหรัฐฯ ที่ติดไข้หวัดนกปีนี้ เข้ารักษาตัวใน รพ. เมื่อวันที่ 22 ส.ค.67 และเป็นคนแรกที่ไม่ประวัติสัมผัสสัตว์มาก่อน รัฐมิสซูรีแจ้งด้วยว่าไม่พบวัวนมติดเชื้อ H5N1 ในรัฐนี้แต่พบไข้หวัดนก H5N1 ในฟาร์มไก่สวนหลังบ้านและนกป่าบ้าง ขณะนี้ สธ. รัฐมิสซูรีกำลังสืบสวนหาแหล่งที่มาของการติดเชื้อ</p>	
<p>แผนการผลิตผู้ช่วยพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ผอ.กองการพยาบาล เผยจากกรณีที่ รมว.สธ. เผยว่ามีการผลิตผู้ช่วยพยาบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน รพ.สังกัด สธ. เริ่มในปีงบประมาณ 2568 นั้น กองการพยาบาล สธ. ได้ทำแผนความต้องการเสนอให้กับ สธ. ตามระยะ 2 ปีแล้ว โดยจะมีการผลิตผู้ช่วยพยาบาล 6,467 คน ใช้งบราว 320 ล้านบาท ไม่ใช่เพื่อทดแทนพยาบาลที่กำลังขาดแคลน แต่ช่วยแบ่งเบาภาระงาน ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก พร้อมเผย ปลัด สธ. ขอให้ดูแนวทางบรรจุและค่าตอบแทนให้ดี ป้องกันผลิตแล้วไหลออกจากระบบ โดยรมว.สธ. เห็นด้วยในการพิจารณาปรับเงินเพิ่มพิเศษ 5,000 บาท ต่อเดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, hfocus, thaimlmnews, worldbusiness, bizmatchingnews, lokwanee)</p> <p>- ศ.พญ.สุวรรณา เรื่องกายจนเศรษฐ์ รองผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผยข้อมูลงานวิจัยใหม่ของสหรัฐฯ พบว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคติน ไม่ได้เติมแต่งกลิ่นรสชาติ แต่มีสาร PG / VG เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์และส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ พร้อมเตือนหญิงตั้งครรภ์ควรเลิกสูบบุหรี่ทุกประเภท ความเชื่อที่ว่าเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าระหว่างตั้งครรภ์จะปลอดภัยถือ เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะจะส่งผลเสียถึงขั้นการแท้งบุตร หรือบุตรที่เกิดมาเสี่ยงต่อความผิดปกติด้านสมอง</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thecoverage, thaitodaynews)</p> <p>- รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ หน.คก.วิจัยหัวข้อ “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของปชช. ภายหลังการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566: ระยะที่ 2 การประเมินสัญญาณเตือนของผลกระทบต่อสถานะสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังและการจัดทำกรณีศึกษา” เผยข้อค้นพบจากงานวิจัย 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ 2.บุคลากรพยาบาล 3.การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 4.การควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่อาจนำไปสู่ผลกระทบต่อปชช. ได้ทั้งด้านบวกและด้านที่ไม่พึงปรารถนา โดยจะนำผลที่ได้ไปต่อยอดศึกษาวิจัยในระยะที่ 3 และจะสรุปผลการศึกษาวิจัยเพื่อขับเคลื่อนให้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายสำหรับพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป</p>	